

\*  
Số -BC/ThU  
(Dự thảo lần 2)

TP. Lai Châu, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 22/9/2020  
của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng khu dân cư  
tự quản, phát triển toàn diện giai đoạn 2020 - 2025  
trên địa bàn thành phố Lai Châu

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 22/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu về xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện, giai đoạn 2020 – 2025, Thành ủy Lai Châu tổng kết thực hiện như sau:

### A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Thành phố Lai Châu có diện tích tự nhiên 9.687,99 ha, dân số trên 47.700 người với 17 dân tộc cùng sinh sống; có 7 đơn vị hành chính (5 phường, 2 xã) với 72 tổ dân phố, bản. Tính đến ngày 30/9/2024, Đảng bộ thành phố có 48 tổ chức cơ sở đảng (9 đảng bộ cơ sở, 39 chi bộ cơ sở), 132 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 3.371 đảng viên, trong đó: Đảng viên dự bị 79, đảng viên nữ 1.813, đảng viên người dân tộc thiểu số 738. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của thành phố và cán bộ công chức cấp xã là 1.333 đồng chí; tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, TDP, bản và người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, bản: 795 đồng chí.<sup>1</sup>

#### II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

##### 1. Thuận lợi

Thành phố Lai Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện nói riêng.

Thành phố có địa bàn gọn, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư tương đối đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đảng bộ,

<sup>1</sup> Trong đó: Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã 78 đồng chí; tổng số người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, bản 215 đồng chí; người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, bản 502 đồng chí.

Nhân dân các dân tộc thành phố có truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả là điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nói chung và trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố về xây dựng khu dân cư tự quản phát triển toàn diện giai đoạn 2020 - 2025 nói riêng.

## **2. Khó khăn**

Trong những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn, công tác giảm nghèo thiếu bền vững, trên địa bàn một số xã, phường vẫn còn hộ nghèo, cận nghèo.

Thành phố Lai Châu đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng, quy hoạch lớn trong khi nguồn lực của thành phố còn hạn hẹp. Công tác tự quản tại các tổ dân phố, bản trên một số lĩnh vực còn chưa chủ động, đặc biệt về đất đai, đô thị, xây dựng, môi trường; việc chấp hành quy chế quản lý đô thị, đất đai, môi trường, thực hiện quy ước của bản, tổ dân phố của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế; vẫn còn xảy tình trạng trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy... ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư. Chất lượng hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại một số tổ dân phố, bản chưa hiệu quả, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ tự quản chưa cao; năng lực, trình độ của một số người hoạt động không chuyên trách còn hạn chế nên ảnh hưởng đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

## **B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

#### **1. Công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền**

Thành ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 22/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt đảm bảo tiến độ, yêu cầu; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú: tổ chức Hội nghị, thông tin, tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tuyên truyền trực quan và các phương tiện thông tin đại chúng thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và

Trang Truyền hình thành phố...<sup>2</sup> Đồng thời hằng tháng chỉ đạo định hướng trong công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị báo cáo viên học tập, quán triệt, tuyên truyền về xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện trong Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu.

Qua học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ thành phố đến cơ sở và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết đã đề ra.

## **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết**

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ThU, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị nhằm triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra của Nghị quyết gắn với lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, thực hiện Chương trình nếp sống văn minh đô thị, cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”...

Đặc biệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2021 - 2025: Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ thành phố đã xác định và đưa nội dung “*xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện*” là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, mô hình tiêu biểu cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ đạo UBND thành phố xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm nhằm cụ thể hóa trong triển khai thực hiện; rà soát, đánh giá sửa đổi, bổ sung nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện phù hợp với thực tế của địa phương; định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá và công nhận đối với các tổ dân phố, bản đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

*(Có danh mục văn bản kèm theo).*

---

<sup>2</sup> Toàn Đảng bộ thành phố đã tổ chức được 168 hội nghị (*lồng ghép trong các hội nghị sinh hoạt đảng, cơ quan, đoàn thể, cuộc họp*) với tổng số 3.363 lượt người tham gia: Trong đó: 2.753/3.041 đảng viên, đạt 91% (không tính đảng viên miễn sinh hoạt); 610/626 công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên, đạt 97%. Nhân dân: 12.889 người được học tập, phổ biến, tuyên truyền.

Tuyên truyền trực quan và các phương tiện thông tin đại chúng thông qua hệ thống loa truyền thanh các xã, phường và Trang Truyền hình thành phố với thời lượng 30 phút, 06 tin bài. Hệ thống loa truyền thanh các xã, phường nội dung Nghị quyết theo nội dung tài liệu hỏi - đáp với 107 lượt; tuyên truyền qua 20 băng rôn và 05 lượt thông tin lưu động...

### 3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết

Để có cơ sở đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy các xã, phường, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 02 cuộc đối với 02 Đảng ủy phường Đoàn Kết, Đông Phong. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở Nghị quyết 02-NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Đảng ủy các xã phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện<sup>3</sup>. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để kịp thời khắc phục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện xây dựng tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện.

### 4. Kết quả công tác đánh giá, sơ kết thực hiện Nghị quyết

Thành ủy đã quan tâm công tác đánh giá kết quả thực hiện hằng năm và chỉ đạo công tác sơ kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU; chỉ đạo UBND thành phố hằng năm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đảm bảo theo quy định. Qua việc tổ chức sơ kết đã đánh giá được những ưu điểm, kết quả đã đạt được, chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm khó khăn vướng mắc còn tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới đồng thời chỉ đạo UBND thành phố điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí khó thực hiện, không phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

### 1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết

#### 1.1. Kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát

Căn cứ vào các mục tiêu Nghị quyết đề ra, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ dân phố, bản trên địa bàn các xã, phường ngày càng được nâng cao. Nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tự giác tham gia các hoạt động tự quản tại khu dân cư, góp phần tích cực xây dựng tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện; tích cực chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo<sup>4</sup>, nâng cao chất lượng cuộc sống<sup>5</sup>. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm

<sup>3</sup> Riêng năm 2023: Đảng ủy các xã, phường đã chỉ đạo, tổ chức được 03 cuộc giám sát thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU ngày 22/9/2020 của Thành ủy (Phường Đoàn Kết đã chỉ đạo HĐND phường thực hiện 01 cuộc giám sát UBND phường trong triển khai thực hiện xây dựng tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện; Đảng ủy phường Đông Phong, Sơn Thành thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 01 chi bộ tổ dân phố, bản và đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố, bản về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện tổ dân phố tự quản phát triển toàn diện).

<sup>4</sup> Năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo từ 2,02%, đến năm 2024 giảm còn 1,5%.

<sup>5</sup> Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 53 triệu đồng/người/năm; đến hết năm 2024 ước thực hiện đạt 62 triệu đồng/người/năm,.

bảo, góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## ***1.2. Kết quả thực hiện mục tiêu cụ thể***

Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định, đánh giá, công nhận đối với các tổ dân phố, bản đăng ký phấn đấu (duy trì đạt và đạt mới) các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện. Kết quả: Đến hết năm 2024, toàn thành phố có 35 tổ dân phố, bản đủ điều kiện công nhận đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện, trong đó: Duy trì từ năm 2021 đối với 28 tổ dân phố, bản và đề nghị công nhận mới 07 tổ dân phố, bản<sup>6</sup>; hoàn thành vượt mức, đạt 109,4% so với mục tiêu năm 2024 và đạt 134,6% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đề ra.

## **2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp**

### ***2.1. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác của tổ dân phố, bản***

Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, xã, phường thường xuyên phối hợp rà soát, củng cố kiện toàn đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các chức danh người hoạt động không chuyên trách, các chức danh khác tại tổ dân phố, bản. Đến nay 100% các tổ dân phố, bản trên địa bàn thành phố đã bố trí, sắp xếp đảm bảo đủ đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố (Trưởng bản), Trưởng Ban công tác Mặt trận và các chi hội trưởng tổ dân phố, bản theo quy định với 795 đồng chí và duy trì hoạt động ổn định<sup>7</sup> gắn với thực hiện có hiệu quả chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng bản hoặc Trưởng ban Công tác mặt trận<sup>8</sup>. Đặc biệt trong năm 2022 chỉ

<sup>6</sup> Duy trì từ năm 2021 đối với 28 tổ dân phố, bản. Trong đó:

+ Năm 2021 có 08 tổ dân phố, bản. Gồm có: Tổ dân phố số 5, số 16 (phường Tân Phong); Tổ dân phố số 9 (phường Quyết Thắng); Tổ dân phố số 1, số 2 (phường Đoàn Kết); Tổ dân phố số 25 (phường Đông Phong); bản Xéo Xin Chải (xã San Thàng) và bản Sùng Chồ (xã Sùng Phài).

+ Năm 2022 có 17 tổ dân phố, bản. Trong đó: Công nhận duy trì từ năm 2021 đối với 08 tổ dân phố, bản và công nhận mới 09 tổ dân phố, bản (Các Tổ dân phố, bản đề nghị công nhận mới gồm có: Tổ dân phố số 8, số 9 (phường Tân Phong); Tổ dân phố số 5 (phường Đoàn Kết) và Tổ dân phố số 3, số 6, số 7, số 8 (phường Quyết Tiến); Bản Nậm Loỏng 3 (phường Quyết Thắng) và Tổ dân phố số 22 (phường Đông Phong)).

+ Năm 2023 có 28 tổ dân phố, bản. Trong đó: Công nhận duy trì từ năm 2021, 2022 đối với 17 tổ dân phố và công nhận mới 11 tổ dân phố, bản (Các Tổ dân phố, bản đề nghị công nhận mới gồm có: Tổ dân phố số 15; 19 (phường Tân Phong); Tổ dân phố số 6, số 9 (phường Đoàn Kết); Tổ dân phố số 26, số 23, số 27, số 28 (phường Đông Phong); Bản Sáo Làn Than (phường Quyết Thắng); bản Gia Khâu 1, bản Sùng Phài (xã Sùng Phài)).

+ Năm 2024 có 35 tổ dân phố, bản. Trong đó: Công nhận duy trì từ năm 2021, 2022, 2023 đối với 28 tổ dân phố và công nhận mới 07 tổ dân phố, bản (Các Tổ dân phố, bản đề nghị công nhận mới gồm có: Tổ dân phố số 10 (phường Tân Phong); Tổ dân phố số 12 (phường Đoàn Kết); bản Tả Xin Chải (phường Đông Phong); tổ dân phố số 5 (phường Quyết Tiến); bản Thành Công, bản Mới và bản Lò Suối Tùng (xã San Thàng)).

<sup>7</sup> Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác bầu Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng bản, công nhận Tổ phó Tổ dân phố, phó trưởng bản khi hết nhiệm kỳ (2,5 năm), thành lập tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 72/72 tổ dân phố, bản với 216 thành viên.

<sup>8</sup> Có 35/72 (đạt 48,6 %) Bí thư chi bộ đồng thời là Tổ trưởng tổ dân phố (trưởng bản), trưởng ban công tác Mặt trận. Trong đó: 27/72 Bí thư chi bộ đồng thời là Tổ trưởng tổ dân phố (trưởng bản), đạt 37,5%; 08/72 Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân

đạo thực hiện quy trình, hoàn thành việc chia tách thành lập 02 tổ dân phố mới thuộc phường Đông Phong<sup>9</sup>; kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và những người hoạt động không chuyên trách tại các tổ dân phố mới chia tách, thành lập đảm bảo theo quy định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, các chức danh hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở tổ dân phố, bản được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức các hoạt động ở tổ dân phố, bản theo quy định, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt 100% mục tiêu đề ra<sup>10</sup>.

Tại các tổ dân phố, bản đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, đa số các chi bộ, ban công tác Mặt trận, các chi hội sinh hoạt nền nếp theo quy định, đã phát huy vai trò trách nhiệm, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân<sup>11</sup> ... trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện<sup>12</sup>. Kết quả: 100% chi bộ TDP, bản được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 100% ban công tác Mặt trận, các chi hội tổ dân phố, bản được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá trở lên<sup>13</sup>.

phổ đồng thời là trưởng ban công tác Mặt trận, đạt 11%. *(Riêng đối với các tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện có 17 Bí thư chi bộ đồng thời là Tổ trưởng tổ dân phố (trưởng bản); 03 Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác Mặt trận).*

<sup>9</sup> Từ 02 tổ dân phố (số 22, số 23), thành 04 tổ dân phố (số 22, 23, 27, 28) theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu về chia tách, thành lập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

<sup>10</sup> Từ năm 2021 đến nay đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp mở trên 46 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các chức danh ở tổ dân phố, bản với 1.627 lượt người tham gia (bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn thể, công tác đoàn - hội và phong trào thanh thiếu nhi; nghiệp vụ công tác Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận, Cựu chiến binh, Người cao tuổi...) cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, UBND thành phố đã tổ chức mở 05 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã, bồi dưỡng công tác dân tộc, bồi dưỡng chuyên sâu về Luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với các chức danh bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận... với trên 500 lượt người tham gia.

<sup>11</sup> Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, tổ chức bầu Tổ trưởng Tổ dân phố (Trưởng bản), đề nghị công nhận tổ phó tổ dân phố (phó trưởng bản); đại hội chi hội phụ nữ, nông dân, chi đoàn thanh niên, cựu chiến binh. Phối hợp tổ chức thành công ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các tổ dân phố, bản trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện tốt các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; xây dựng "Gia đình văn hóa" " Khu dân cư văn hóa", triển khai mô hình "Nhà sạch, phố đẹp", "Nhà sạch, vườn đẹp"...

<sup>12</sup> Điển hình như các tổ dân phố số 1, 2, 5 (phường Đoàn Kết) và các TDP số 23, 28 phường Đông Phong đã ban hành kế hoạch thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của Tổ dân phố (TDP) tự quản, phát triển toàn diện hàng năm đồng thời thành lập nhóm tự quản ở tổ dân phố...

<sup>13</sup> Năm 2021: Có 69/70 chi bộ TDP, bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (*Trong đó: 11/69 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*); 100% ban công tác Mặt trận, chi hội hoàn thành khá, tốt nhiệm vụ trở lên. 08/08 chi bộ, ban công tác Mặt trận, các chi hội tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm 2022: Có 68/72 chi bộ TDP, bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 02 TDP hoàn thành nhiệm vụ; 02 tổ dân phố (27, 28 phường Đông Phong) mới chia tách thành lập nên không thực hiện đánh giá. 100% ban công tác Mặt trận, các chi hội hoàn thành khá, tốt nhiệm vụ trở lên. (*Trong đó: 17/17 chi bộ tổ dân phố, bản đăng ký phấn đấu đề nghị công nhận đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 7/17 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% ban công tác Mặt trận, các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên*).

Năm 2023: Có 68/72 chi bộ TDP, bản xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% ban công tác Mặt trận, chi hội các đoàn thể xếp loại khá trở lên. Trong đó: Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể tại tổ dân phố (bản) tự quản, phát triển toàn diện

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện quy chế dân chủ, công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện<sup>14</sup> gắn với thực hiện có hiệu quả mô hình “dân vận khéo” trên địa bàn khu dân cư và thực hiện tốt phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*” như: việc công khai, lấy ý kiến của Nhân dân dự thảo Luật đất đai sửa đổi, các dự án đầu tư, công trình...; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết ngay tại cơ sở. Đa số các hộ dân trong tổ dân phố, bản thực hiện tốt quy ước cộng đồng; các tổ tự quản hoạt động thường xuyên, hiệu quả<sup>15</sup> cùng với các tổ hòa giải tại các tổ dân phố, bản, đã phát huy vai trò của hòa giải viên; các mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết ngay tại cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật<sup>16</sup>.

## ***2.2. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của tổ dân phố, bản để phát triển kinh tế theo hướng toàn diện gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương***

Quan tâm chỉ đạo, chú trọng phát huy các tiềm năng, thế mạnh của TDP, bản để phát triển kinh tế toàn diện gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao hằng năm. Lồng ghép bố trí hợp lý các nguồn vốn, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo<sup>17</sup>; vận động Nhân dân tích cực sản xuất thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; thúc đẩy phát triển các cơ sở chế biến, bảo quản sau thu hoạch và bao tiêu

---

xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên (có 6/28 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 21/28 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ). 100% ban công tác Mặt trận, chi hội các đoàn thể xếp loại khá trở lên.

Năm 2024: Ước thực hiện có 100% chi bộ TDP, bản xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% ban công tác Mặt trận, chi hội các đoàn thể xếp loại khá trở lên.

<sup>14</sup> Trong năm 2023, đã tổ chức 10 hội nghị để tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với triển khai Luật Thực hiện dân chủ với 953 lượt người tham gia. Nhiều cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đã được UBND xã, phường công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Toàn thành phố có 68 tập thể và 120 cá nhân đã được UBND xã, phường công nhận mô hình cấp cơ sở; có 17 tập thể và 23 cá nhân được UBND thành phố công nhận mô hình điển hình “Dân vận khéo” xuất sắc năm 2023 và 02 năm liên tục 2022 - 2023, như: TDP số 19 - phường Tân Phong với 02 mô hình “*Vận động Nhân dân đóng góp giống hoa, chăm sóc con đường hoa Trần Văn Thọ*” và mô hình “*Vận động Nhân dân thực hiện tốt Ngày chủ nhật xanh hướng tới tổ dân phố tự quản phát triển toàn diện*”; Đảng ủy phường Quyết Thắng với 02 mô hình “*Chỉ đạo các chi bộ thực hiện hiệu quả nội dung tuyên truyền, vận động các hộ dân thành lập, phát triển mô hình may trang phục truyền thống của người Giáy và mô hình trồng nấm rơm*” và mô hình “*Vận động Nhân dân 03 bản (Nậm Loóng 1, 2, 3) tu sửa khu cúng tâm linh mô nước bản Nậm Loóng 1, phường Quyết Thắng*”; 02 mô hình của cá nhân ông Trần Xuân Đồng - Bí thư chi bộ TDP số 15 phường Tân Phong về “*Vận động các hộ dân thành lập “Tổ hợp tác trồng cây ăn quả*” và “*Vận động Nhân dân tổ dân phố hỗ trợ vật tư, thiết bị và tiền để xây dựng nhà luyện tập thi đấu thể thao tổ dân phố*”...

<sup>15</sup> Các dòng họ tự quản như họ Giàng, họ Sùng, họ Tản, họ Liễu... tại bản Sùng Chồ xã Sùng Phài...

<sup>16</sup> 100% các tổ dân phố, bản đã kiện toàn tổ hòa giải với 333 hòa giải viên. Từ năm 2021 đến 2024 đã tiếp nhận và giải quyết 159 vụ việc, trong đó hòa giải thành 139 vụ việc (đạt 87,4%), hòa giải không thành 20 vụ việc (chiếm 12,6%); trong đó: Các tổ dân phố, bản thực hiện nội dung tự quản, phát triển toàn diện đã tiếp nhận 77 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 96,1%; nội dung các vụ việc hòa giải chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình...

<sup>17</sup> Trên địa bàn thành phố có trên 3.500 cơ sở kinh doanh, 04 siêu thị, 01 trung tâm thương mại, 06 chợ và 08 doanh nghiệp đầu mối đã góp phần quan trọng trong hoạt động phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Thành phố có 740 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG các cấp (cấp cơ sở 501 hộ, cấp thành phố 192 hộ, cấp tỉnh 40 hộ, cấp trung ương 07 hộ) (trong đó các tổ dân phố, bản đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện có 79 hộ)...

sản phẩm. Đến nay, bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất mang tính chuyên canh, quy mô lớn<sup>18</sup>. Tuyên truyền các hộ sản xuất kinh doanh ở tổ dân phố, bản xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế điển hình, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” đảm bảo theo quy định, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình OCOP, tập trung vào các sản phẩm có thể mạnh, các mặt hàng đặc trưng, truyền thống của địa phương (các sản phẩm về chè, rượu...) và thực hiện tốt văn hóa trong kinh doanh<sup>19</sup>. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 66 lượt sản phẩm của 28 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó sản phẩm có giấy chứng nhận còn hiệu lực là 52 sản phẩm<sup>20</sup>. Ước đến hết năm 2035, có trên 60 sản phẩm được công nhận, công nhận lại sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng khu du lịch cộng đồng bản Gia Khâu 1 - xã Sùng Phài trở thành sản phẩm OCOP năm 2024... Nhiều mô hình phát triển số kinh tế đạt hiệu quả góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động...<sup>21</sup>

Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP trên Sàn thương mại điện tử tỉnh Lai Châu và các nền tảng ứng dụng mạng xã hội, ứng dụng internet. Các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương được quan tâm chỉ đạo thực

<sup>18</sup> Vùng trồng rau, hoa tập trung chủ yếu tại xã San Thàng, phường Quyết Tiến; trồng cây ăn quả ổi, bưởi da xanh tại phường Quyết Thắng, Quyết Tiến; trồng cây ăn quả có múi tại phường Tân Phong, San Thàng. Vùng nguyên liệu chè tại xã San Thàng, Sùng Phài và Quyết Tiến (*toàn bộ vùng chè của thành phố đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Chè Lai Châu”*); vùng lúa chất lượng chủ yếu tại phường Quyết Thắng, San Thàng và Sùng Phài... ..

<sup>19</sup> Tại các tổ dân phố tự quản phát triển toàn diện có các sản phẩm đặc trưng, truyền thống như: Làm dẹt bông gạo, chẻ biến chè khô (*Tổ dân phố số 9, bản Nậm Loông 3 phường Quyết Thắng; các tổ dân phố 3, 6, 7, 8 phường Quyết Tiến*); làm đậu, may trang phục dân tộc... (*Tổ dân phố số 9, bản Nậm Loông 3 phường Quyết Thắng*); làm thịt sấy (Các tổ dân phố số 1, 2, 5 phường Đoàn Kết); sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, gạch block, nấu rượu ngô men kê truyền thống... (*bản Sùng Chô xã Sùng Phài*); Đông trùng Hạ thảo (*Tổ dân phố số 5 phường Đoàn Kết, tổ dân phố số 6, 8 phường Quyết Tiến*)...

<sup>20</sup> Trong đó, tại các tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện có các mô hình về “Nuôi cấy đông trùng, hạ thảo” của hộ gia đình ông Đào Huy Cường (*tổ dân phố số 6 phường Quyết Tiến*) với bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao (*đông trùng hạ thảo khô nguyên con, nguyên sợi...*) đồng thời được cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023 (*sản phẩm bột đông trùng hạ thảo hòa tan*), nấm đông trùng SOKUVA của gia đình bà Phạm Thị Thu (*tổ dân phố số 5 phường Đoàn Kết*); sản phẩm “*ba chỉ hun khói, nập sườn hun khói*” của hộ kinh doanh Đào Thị Sớp (*Tổ dân phố số 9 phường Đoàn Kết*), các sản phẩm Rượu chuối của hộ kinh doanh Hà Thị Ngọc Thúy (*Tổ dân phố số 22 phường Đông Phong*), Rượu 25 - Rượu nếp lạt của hộ kinh doanh Hoàng Thị Thanh (*Tổ dân phố số 23 phường Đông Phong*); sản phẩm “Gạo đầu Lai Châu” của hộ gia đình ông Đỗ Mạnh Tuấn (*Tổ dân phố số 15 – phường Tân Phong*)...

<sup>21</sup> Trong đó có các mô hình kinh tế tại các tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện: mô hình vườn - ao - chuồng của gia đình ông Vũ Đăng Trường, mô hình trang trại rau thủy canh, giun quế, nuôi cá của Hợp tác xã Quyết Tâm (*tổ dân phố số 22 phường Đông Phong*); mô hình trồng cây ghép Phong Lan của hộ ông Hoàng Trung Oanh, Nguyễn Trường Sơn (*tổ dân phố số 7 phường Quyết Tiến*); mô hình trồng ổi không hạt (*tổ dân phố số 3 phường Quyết Tiến*); mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại, ăn uống trên địa bàn phường Tân Phong như: Siêu thị Hương Long, Nhà hàng Hương Quê, nhà hàng Tzu Mông, Hưng Thịnh, doanh nghiệp Thủy Nam; mô hình nuôi dê của hộ gia đình bà Bùi Thị Mừng, mô hình trồng trọt chăn nuôi của các hộ gia đình Nguyễn Văn Kiêm - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Văn Quang bản Xéo Xin Chải xã San Thàng; mô hình trồng nho kết hợp thăm quan trải nghiệm vườn nho (hộ bà Linh) bản Thành Công xã San Thàng; mô hình ổi đào của hộ Sùng A Phủ, quýt của hộ Hàng Thị Kê, Rượu ngô men kê Sùng Phài của hộ gia đình bà Phảng Thị Dơ tại bản Sùng Chô xã Sùng Phài (*hiện mô hình nấu rượu ngô truyền thống đang triển khai đăng ký xây dựng thành sản phẩm OCOP*); mô hình trồng dong giềng tại bản Sùng Phài... .. Điển hình như mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo SOKOVA của hộ Phạm Thị Thu (*Tổ dân phố số 5, phường Đoàn Kết*) doanh thu đạt 600.000.000 đồng/năm tạo việc làm cho 8 lao động; hộ Đào Huy Cường (*Tổ dân số 6, phường Quyết Tiến*) với mô hình Nấm Đông Trùng Hạ Thảo “Nuôi cấy Nấm Đông trùng, hạ thảo” cho thu nhập hơn 01 tỷ/năm, tạo việc làm cho 23 - 25 lao động thường xuyên với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng...



hiện có hiệu quả: Tham gia giới thiệu trưng bày quảng bá tại các sự kiện văn hóa, du lịch như: “Phiên Chợ Nông Sản”, “Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022”, ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lai Châu, tại khu vực chợ San Thàng đã xây dựng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP để phục vụ du khách đến thăm quan trải nghiệm... Quan tâm chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội triển khai, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Nhân dân trên địa bàn các tổ dân phố, bản được vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm<sup>22</sup>.

Tích cực tuyên truyền, vận động, huy động Nhân dân trên địa bàn các tổ dân phố, bản tham gia đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng dân cư gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”<sup>23</sup>. Các hộ gia đình tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (đối với bản thuộc xã xây dựng nông thôn mới), tham gia xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh (đối với tổ dân phố, bản thuộc phường) góp phần quan trọng trong việc phân đầu xây dựng các phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh và phân đầu đưa xã San Thàng tiếp tục nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới, xã Sùng Phài tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (*dự kiến hoàn thành trong năm 2025*)<sup>24</sup>.

### ***2.3. Thực hiện tốt các nội dung tự quản về trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường của tổ dân phố, bản***

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý đô thị, đất đai và tài nguyên môi trường... Chỉ đạo thực hiện tốt công

<sup>22</sup> Trong đó có trên 1.200 hộ gia đình thuộc các tổ dân phố, bản đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền dư nợ trên 100 tỷ đồng. Thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ (Tổ dân phố số 9, phường Đoàn Kết) đã huy động được gần 50 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế...

<sup>23</sup> Các tổ dân phố phường Tân Phong, Quyết Tiến, Đông Phong... đã thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa trên 450 cột cờ đồng loạt, sửa chữa điện chiếu sáng, ống cống thoát nước của một số hộ gia đình, nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa, cải tạo lát vỉa hè đường phố... với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng; huy động 40 ngày công từ Nhân dân đóng góp để xây dựng tường bao nhà văn hóa bản Xéo Xin Chải xã San Thàng. Tuyên truyền, vận động, huy động Nhân dân tham gia xây dựng 01 tuyến đường hoa, tuyến đường xanh, sạch, đẹp và đoạn đường không rác... tại các tổ dân phố phường Quyết Tiến. Tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ, chăm sóc cây xanh, xây dựng con đường nở hoa tại đền thờ Lê Lợi, nhất là công trình gốc cây (con đường) nở hoa, cột điện tỏa sáng gắn với các tuyến phố văn minh đô thị tại phường Đoàn Kết...

<sup>24</sup> Các tổ dân phố, bản tự quản phát triển toàn diện trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, tham gia xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với xây dựng thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo” được UBND xã, phường công nhận như: Mô hình “*Tuyên truyền vận động Nhân dân xã hội hóa xây dựng tổ dân phố văn minh đô thị*” (Tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến); “*Vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh đô thị*” (Tổ dân phố số 5) và “*Vận động Nhân dân đóng góp xây dựng nhà thi đấu TDTT*” (Tổ dân phố số 15 phường Tân Phong)... Thực hiện tốt công tác vận động đóng góp các loại phí, quỹ, thực hiện xã hội hóa lắp đặt camera an ninh, sửa chữa điện chiếu sáng, ống cống thoát nước của một số hộ gia đình, nâng cấp sửa chữa, làm tường bao nhà văn hóa, cải tạo lát vỉa hè đường phố... với tổng số tiền trên 1,584 tỷ đồng. Điển hình như: Bà con ngõ 237 đường Trần Hưng Đạo (Tổ dân phố số 9 phường Đoàn Kết) đóng góp trên 80 ngày công và 21 triệu đồng để xây dựng khu phố “*Nhà sạch - phố đẹp*”; Nhân dân các bản Gia Khâu 1, Sùng Phài vận động Nhân dân hiến hơn 1000 m<sup>2</sup> đất để làm đường nội đồng... Đến nay đã hoàn thiện xong công tác cải tạo cơ sở hạ tầng (*cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước thải, ...*), tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường điểm du lịch, hoàn thành không gian giới thiệu sản phẩm OCOP. Hoàn thành xây dựng website riêng cho Bản du lịch Gia Khâu 1 (*tên miền giakhau.laichau.gov.vn*); lắp đặt biển chỉ dẫn, tờ rơi quảng bá du lịch Gia Khâu 1...

tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành tốt các quy định về xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện Quy chế quản lý đô thị; vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ, phát triển cây xanh đô thị<sup>25</sup> ... Kịp thời phát hiện, thông báo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng, môi trường, chăn thả gia súc... trên địa bàn khu dân cư. Đa số các tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện đã thực hiện tốt các nội dung tự quản về quản lý đô thị, đất đai, về bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp; làm tốt công tác phòng ngừa và kiểm soát các nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý; 100% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường; đa số các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thiết bị lưu chứa rác thải sinh hoạt, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (thuộc đối tượng phải đăng ký) có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường phù hợp với loại hình, quy mô hoạt động theo quy định...

#### ***2.4. Xây dựng tổ dân phố, bản sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, tiên tiến, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc***

Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nội dung tự quản về văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, thực hiện quy ước của khu dân cư. Đồng thời chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, đặc biệt ở nơi công cộng và nơi tập trung đông dân cư, nhất là các hành vi về xây dựng sai phép, không phép, xây dựng trên đất chưa chuyển đổi; lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán...<sup>26</sup> Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực văn hóa<sup>27</sup>.

Chỉ đạo triển khai tuyên truyền và thực hiện hiệu quả phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” gắn với xây dựng nếp sống văn minh

<sup>25</sup> Các tổ dân phố, bản tự quản phát triển toàn diện trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt tự quản về quản lý đô thị, đất đai và tài nguyên môi trường gắn với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, tham gia xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh và việc thực hiện tốt các mô hình “*Dân vận khéo*” được UBND xã, phường công nhận như: Mô hình “*Nhà sạch, phố đẹp*”, “*gốc cây nở hoa*” (Tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến); mô hình “*phân loại rác thải nhựa*”... của Tổ dân phố số 6 (phường Quyết Tiến); Vận động Nhân dân mua hơn 1000 giống cây các loại để trồng khuôn viên cây xanh ở Tổ dân phố số 8 và huy động được 150 ngày công làm con đường hoa ở Tổ dân phố số 3 phường Quyết Tiến; hưởng ứng “*Ngày chủ nhật xanh*” toàn quốc lần thứ IV do Trung ương Đoàn phát động, trên địa bàn các tổ dân phố đã trồng được 230 cây hoa, 23 cây xanh; Chi đoàn các tổ dân phố tiếp tục triển khai mô hình “*cột điện toả sáng*” trên địa bàn các tổ dân phố, khu dân cư...

<sup>26</sup> Tập trung tại các tuyến đường trọng yếu như: Đường Ngô Quyền, Chu Văn An, phố Chiêu Tấn, Đường Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, chợ Trung Tâm thương mại, phố đi bộ Hoàng Diệu, Quảng trường Nhân dân tỉnh, bệnh viện Đa khoa tỉnh, bến xe khách Tỉnh, chợ đầu mối, chợ phường Quyết Thắng...

<sup>27</sup> Giai đoạn 2021-2024 đã chỉ đạo tổ chức trên 60 buổi kiểm tra và phối hợp kiểm tra các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát và xử lý, buộc tháo dỡ biển hiệu, pa nô, áp phích quảng cáo 70 buổi. Qua kiểm tra, tháo dỡ hơn 700 băng rôn, cờ phướn, biển quảng cáo thương mại sai quy định.

đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội...<sup>28</sup>. Phong trào xây dựng bản, tổ dân phố văn hoá đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư ở các bản, tổ dân phố. Đến hết năm 2024, trên địa bàn thành phố ước có 12.460/12.937 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 96,3%; 72/72 bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn bản, tổ dân phố văn hóa đạt 100 %. (tăng 2% so với năm 2019)<sup>29</sup>.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng tuyến đường, phố văn minh đô thị đã được công nhận tuyến đường phố văn minh đô thị; đồng thời rà soát, đăng ký, xây dựng các tuyến đường phố chưa đủ điều kiện công nhận tuyến đường phố văn minh đô thị, phát huy vai trò chủ thể của người dân về xây dựng các khu dân cư trên địa bàn ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp” và hướng tới tổ dân phố tự quản phát triển toàn diện. Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn cơ bản đáp ứng được các tiêu chí của tuyến đường phố văn minh đô thị. Đến hết năm 2024, trên địa bàn thành phố ước có 113/131 tuyến đường đạt tiêu chuẩn tuyến đường phố văn minh đô thị, đạt 86,2% (tăng 25.7% so với năm 2019); trong đó có 119 tuyến đường, phố thuộc các tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện<sup>30</sup>.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn triển khai, đăng ký và thực hiện có hiệu quả mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, phố đẹp". Tính đến hết năm 2023 toàn thành phố có 68 nhóm dân cư được công nhận mô hình "Nhà sạch, phố đẹp" và 854 hộ gia đình được công nhận mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" (trong đó: Các tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện có 33 nhóm dân cư được công nhận mô hình "Nhà sạch, phố đẹp" và 56 hộ gia đình được công nhận mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp")<sup>31</sup>.

Quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác văn hóa, thể dục, thể thao, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn

<sup>28</sup>Hàng năm chỉ đạo triển khai tuyên truyền triển khai các hoạt động phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đoàn thể, đơn vị và Nhân dân trong thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ gìn giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc với nhiều hình thức khác nhau như: băng băng zôn, pano, trên hệ thống Truyền thanh, Truyền hình, trang thông tin điện tử và xe thông tin lưu động (38 tin bài, 97 băng zôn, 01 Pano lớn, 40 Pano nhỏ).

<sup>29</sup>Trong năm 2021 trên địa bàn thành phố có 69/70 tổ dân phố, bản được công nhận tổ dân phố, bản văn hóa; năm 2022: Có 71/72 tổ dân phố, bản được công nhận tổ dân phố, bản văn hóa; năm 2023: Trên 96% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; có 72/72 tổ dân phố, bản đã được công nhận khu dân cư văn hóa; năm 2024: Ước có 12.460/12.937 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (đạt 96,3%), 72/72 bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn bản, tổ dân phố văn hóa (đạt 100 %). Trong đó: hằng năm 100% các tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện đều được UBND thành phố công nhận danh hiệu tổ dân phố, bản văn hóa (riêng năm 2023 có 07 tổ dân phố, bản văn hóa đủ 05 năm liên tục trở lên xuất sắc, tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen)

<sup>30</sup>Tuyến đường, phố: Nguyễn Thị Định, phố: Thanh Niên, Phan Chu Chinh, Tô Hiến Thành, Phan Đăng Lưu, Lê Thanh Nghị, Hương Phong... (phường Tân Phong), phố Trần Quang Khải ... (phường Đông Phong); Lê Quý Đôn (phường Quyết Thắng); Trần Hưng Đạo, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thiếp (phường Đoàn Kết); Võ Nguyên Giáp, Quyết Thắng (phường Quyết Tiến)... Thành lập Tổ tự quản về phòng, chống dịch covid-19, Tổ công nghệ số, Tổ dân phòng, Tổ tự quản phát triển toàn diện (phường Đông Phong, Quyết Thắng...)

<sup>31</sup>Năm 2024 có 229 hộ gia đình đăng ký xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” và 63 nhóm dân cư đăng ký mô hình “nhà sạch, phố đẹp” (Đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả đánh giá).

thành phố.<sup>32</sup> Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; bảo tồn và phát triển các nghề thủ công và các sản phẩm truyền thống của địa phương từng bước đưa các sản phẩm truyền thống ra thị trường trong nước<sup>33</sup>. Hỗ trợ xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các đội văn nghệ truyền thống, bản sắc của các dân tộc tại cơ sở<sup>34</sup>. Phong trào thể dục thể thao hoạt động thường xuyên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống các dân tộc; xây dựng tổ, dòng họ, câu lạc bộ, nhóm sở thích... góp phần phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ an ninh trật tự...<sup>35</sup>.

### ***2.5. Thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, y tế; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững***

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự quản về giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, công tác: Nắm chắc số học sinh trong độ tuổi đến trường; thực hiện tốt công tác vận động 100% trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi và học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài như: Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, tặng quà nhân dịp trung thu, đón trường đạt chuẩn quốc gia, đăng ký xây dựng khu dân cư, dòng họ, gia đình học tập...<sup>36</sup>.

Chỉ đạo tuyên truyền đến Nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế góp phần quan trọng trong việc phấn đấu đưa các xã, phường của thành phố Lai Châu đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Trong đó, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được thực hiện tốt (đặc biệt là triển khai công tác

---

<sup>32</sup> Thực hiện tổ chức 02 lớp truyền dạy, lớp truyền dạy trang phục truyền thống dân tộc Giáy thành phố Lai Châu và lớp truyền dạy âm thực truyền thống dân tộc Giáy, bản San Thàng, xã San Thàng. Duy trì và phát huy các Lễ hội truyền thống đặc trưng như: Lễ hội Grâuk Taox Cha dân tộc Mông, xã Sùng Phài; Lễ hội Tú Ti dân tộc Giáy, xã San Thàng; Lễ hội Háu Đoong dân tộc Giáy, phường Quyết Thắng. Hỗ trợ xây dựng các đội văn nghệ truyền thống, bản sắc của các dân tộc. Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thành phố Lai Châu lần thứ IV năm 2022, Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Lai Châu lần thứ I năm 2023, lần thứ II năm 2024.

<sup>33</sup> Nghề nấu rượu ngô, nghề thêu dệt thổ cẩm dân tộc Mông xã Sùng Phài; các loại bánh truyền thống dân tộc Giáy xã San Thàng (bánh bông, bánh khảo, bánh phở); các sản phẩm truyền thống dân tộc Thái phường Đoàn Kết (Nghề làm đệm bông gạo, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, thịt ba chỉ treo gác bếp, lạp sườn); các sản phẩm Trà của công ty Cổ phần Chè Tam Đường (Trà sạch Kim Tuyên, Trà Ô Long, Trà Sen Cha...)

<sup>34</sup> Trên địa bàn thành phố hiện có 79 đội văn nghệ quần chúng, trong đó: 03 đội văn nghệ dân tộc xã, phường; 03 câu lạc bộ bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Có 73 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

<sup>35</sup> Hiện thành phố có 01 sân vận động có khán đài; 01 sân bóng đá 11 người; 09 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo; hơn 100 sân bóng truyền, cầu lông; 08 bể bơi; 07 điểm được lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời; 09 hộ kinh doanh dịch vụ hoạt động thể dục thể thao.

<sup>36</sup> Trên địa bàn thành phố có 71 cộng đồng học tập, 48 đơn vị học tập, 47 dòng họ và 9.980 gia đình học tập. Đa số các tổ dân phố, bản thực hiện nội dung tự quản, phát triển toàn diện đều được công nhận khu dân cư học tập. Trong đó: Các Tổ dân phố số 3, số 6, số 7, số 8 phường Quyết Tiến có 3 dòng họ và 578 gia đình học tập; các tổ dân phố số 8,9, 5, 16, 15, 19 phường Tân Phong có 4 dòng họ và 1.121 gia đình học tập...

phòng, chống dịch bệnh Covid-19)<sup>37</sup>. Duy trì việc tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định. Quan tâm đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm hạn chế tình trạng vi phạm chính sách dân số, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; tích cực tuyên truyền bình đẳng giới, thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và không có hôn nhân cận huyết thông.

Công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố đã được chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phòng phú. Trẻ em được quan tâm, chăm sóc trên mọi phương diện: Giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí, hỗ trợ vật chất đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo quyền trẻ em. Qua đó đã thể hiện được sự tôn trọng, quan tâm của các cấp ủy từ thành phố đến xã, phường và cộng đồng đối với trẻ em đồng thời là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển đầy đủ, toàn diện<sup>38</sup>.

Đa số các tổ dân phố, bản thực hiện tốt công tác tự quản về an sinh xã hội - giảm nghèo bền vững như: Nắm chắc các đối tượng gia đình chính sách, yếu thế xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời chính sách đối với các đối tượng. Vận động 100% hộ gia đình tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo. Quan tâm giới thiệu và tạo việc làm cho người lao động chưa có việc làm<sup>39</sup>.

Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (giao lưu văn nghệ, giao lưu bóng chuyền...), đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tạo thu nhập cho bản thân và gia đình<sup>40</sup>...

<sup>37</sup> Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe bằng số điện tử ước đạt 60%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 97,1%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ước đạt 9,2%.

<sup>38</sup> Phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh không dây của xã, phường, các tổ dân phố, bản... Giáo dục, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, nhắc nhở về nguy cơ về bạo lực, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh các hình thức truyền thông phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm 2023 với chủ đề “*Công bằng xã hội cho tất cả mọi người*”. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề “Tháng hành động năm 2023 vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 về “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Khuyến khích, hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6-16 tuổi trong mùa hè; tuyên truyền giữa các ngành, các tổ chức, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là đuối nước.

<sup>39</sup> Tích cực tuyên truyền, vận động, thông báo đến người lao động, học sinh, đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi lao động trên địa bàn tham gia Phiên giao dịch việc làm năm 2023 do UBND thành phố tổ chức; phối hợp thông báo tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp của Trường Trung cấp Hoa Sữa; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, UBND các xã, phường thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng đưa người lao động đi làm việc ở các Công ty trong nước và xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng...

<sup>40</sup> Tạo việc làm cho lao động từ một số mô hình kinh tế như: trồng và chế biến chè; làm đệm bông gao; sửa chữa ô tô..., chia sẻ kinh nghiệm làm giàu trong mỗi buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ) tại tổ dân phố số 9, bản Nậm Loông 3 phường Quyết Thắng; Nắm đông trồng hạ thảo Núi Hiền (tổ dân phố số 2 phường Đoàn Kết); tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, quỹ hội, cấp cây, con giống để các hộ tăng gia, sản xuất (Tổ dân phố số 3, 6, 7, 8 phường Quyết Tiến; thành lập, duy trì Câu lạc bộ Liên thế hệ (Tổ dân phố số 9, phường Đoàn Kết đã huy động được gần 50 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế...); tham gia các hoạt động từ thiện nẫu, phát com miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện tỉnh Lai Châu... (bản Xéo Xin Chải xã San Thàng)...

## 2.6. Thực hiện tốt công tác tự quản về quốc phòng, an ninh tại địa bàn

Chỉ đạo các cơ quan chức năng hợp với các ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về quốc phòng, an ninh... với nhiều hình thức phong phú (*thông qua các Hội nghị, hệ thống loa không dây, tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, thông qua trang fanpage của Công an thành phố...*)<sup>41</sup>.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ, tham gia nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch. Tăng cường nắm tình hình trong nội bộ quần chúng Nhân dân, các vấn đề có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở... góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo thực hiện đăng ký xây dựng thực hiện<sup>42</sup>, xét duyệt công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 đảm bảo quy định. Tính đến hết năm 2024, dự ước 90% TDP, bản được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". Chỉ đạo thôn đội trưởng, lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương, thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao. Phối hợp quản lý lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thực hiện tốt chỉ tiêu giao tuyến quân<sup>43</sup>.

Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện

<sup>41</sup> Phối hợp tổ chức 15 Hội nghị tuyên truyền, 619 buổi tuyên truyền với 26.828 lượt người tham gia, cấp phát trên 5.800 tờ rơi, 300 đầu sách về kiến thức pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây với thời lượng 586.858 phút; treo 1.356 băng zôn, khẩu hiệu. Hằng năm triển khai ký cam kết bảo đảm ANTT tới 100% hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý phòng chống đuối nước cho 3.534 học sinh các trường trên địa bàn thành phố... Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quần chúng Nhân dân đã cung cấp tổng số 423 tin báo, tố giác, thông tin có liên quan đến tình hình ANCT, TTATXH; vận động thu hồi, giao nộp 43 khẩu súng tự chế, 34 viên đạn, 32 thỏi mìn, 05 kíp nổ; 10 dao, kiếm tự chế, 6 gậy bóng chày; phối hợp giáo dục và quản lý 45 người nghiện đang uống thuốc methadone thay thế, 210 đối tượng tù tha; 13 trường hợp cải tạo không giam giữ, 13 trường hợp giáo dục tại xã, phường, 101 đối tượng thi hành án tại cộng đồng, vận động, bắt 05 đối tượng truy nã...

<sup>42</sup> Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung xây dựng Công an phường kiểu mẫu về ANTT (Xây dựng thành công Công an phường Quyết Tiến, Tân Phong kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị); phường Đông Phong, Đoàn Kết điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Triển khai, tăng cường thực hiện các giải pháp duy trì tiêu chí 19.2 đối với xã Sùng Phái dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, xã San Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tranh thủ 339 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giữ gìn, bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở; chọn cử 24 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố nhằm động viên, khích lệ người có uy tín nhiệt tình tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Khen thưởng đối với 37 lượt tập thể, 90 lượt cá nhân hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp trong bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân BVANTT tại địa bàn cơ sở.

<sup>43</sup> Đã tổ chức gọi khám tuyển đối với 166 công dân (năm 2021: 29 công dân; năm 2022: 38 công dân; năm 2023: 50 công dân; năm 2024: 49 công dân), qua đó tuyển chọn 81 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Năm 2021: 13 công dân; năm 2022: 25 công dân; năm 2023: 20 công dân; năm 2024: 23 công dân).

tốt việc quản lý về hộ khẩu, nhân khẩu. Xây dựng, thành lập mới và tiếp tục duy trì thực hiện tốt các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư. Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy ước của khu dân cư; giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư...; tham gia xây dựng tổ dân phố, bản vững mạnh. Trong đó: Các tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, đa số các hộ gia đình nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương...; 100% tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" và đánh giá phân loại trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTO đạt từ loại "Khá" trở lên.

## **C. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **I. ƯU ĐIỂM**

Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và kịp thời cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 22/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lai Châu về xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện, giai đoạn 2020 - 2025. Qua khai thực hiện Nghị quyết đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, những người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ dân phố, bản từng bước được nâng lên; ý thức của người dân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng, giữ gìn cảnh quan, môi trường; phấn đấu xây dựng tổ dân phố, bản sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, tiên tiến, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành và giữ vững; tích cực chuyển đổi các mô hình phát triển kinh tế, lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân các dân tộc trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tính đến hết năm 2024, toàn thành phố có 35 tổ dân phố, bản được công nhận đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện, hoàn thành vượt mức, đạt 109,4% so với mục tiêu năm 2024 và đạt 134,6% so với mục tiêu Nghị quyết, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đề ra.

## **II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

- Việc chỉ đạo thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện tại một số tổ dân phố, bản có lúc, có việc hiệu quả chưa cao. Việc duy trì và

nâng cao chất lượng một số tiêu chí thành phần trong các tiêu chuẩn đánh giá đã đạt có mặt còn hạn chế:

- + Chưa nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế điển hình tại các tổ dân phố;
- + Công tác xóa hộ nghèo, cận nghèo hiệu quả chưa cao, một số tổ dân phố, bản vẫn còn hộ nghèo<sup>44</sup>, vẫn còn tình trạng sinh con thứ ba<sup>45</sup>, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích<sup>46</sup>...

- + Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, xây dựng, lấn chiếm hàng lang, vỉa hè, tự ý đặt chậu hoa, cây cảnh hoặc bày bán hàng hoá các loại trên hè, đường phố, hành lang an toàn giao thông; thả rông gia súc... làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương.

- + Còn xảy ra tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật như: Sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp, tai nạn giao thông, đánh bạc, buôn lậu, ...<sup>47</sup> ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở khu dân cư.

- Có tiêu chí đề ra chưa đạt: Tiêu chí về “Tuyên đường phố văn minh đô thị”<sup>48</sup>; tiêu chí về “100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thiết bị lưu chứa rác thải sinh hoạt, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định”<sup>49</sup>.

- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thực hiện thẩm định, đánh giá và đề nghị công nhận của các tổ dân phố và của UBND các xã, phường còn chưa đầy đủ, kịp thời; chất lượng báo cáo đánh giá của một số xã, phường còn hạn chế.

## 2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

### 2.1. Nguyên nhân khách quan

- Việc triển khai xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện là nội dung mới, do đó trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện còn gặp một số khó khăn. Tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp (năm 2020 - 2021) nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức triển khai thực hiện cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

- Ý thức tự giác tham gia các nội dung tự quản, chấp hành quy chế quản lý đô thị, pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, chấp hành các quy định của

<sup>44</sup> Do chủ hộ là người già, không có đất canh tác, không có khả năng lao động hoặc thuộc gia đình chính sách... như: Các tổ dân phố số 5, 9, 15 phường Tân Phong; TDP số 26 phường Đông Phong; Các bản: Nậm Loóng 3, Sáo Làn Than phường Quyết Thắng; tổ dân phố số 6 phường Quyết Tiến; tổ dân phố số 1 phường Đoàn Kết; các bản: Sùng Chồ, Gia Khâu, Sùng Phài xã Sùng Phài.

<sup>45</sup> Tổ dân phố số 3, 7, 8, 5 phường Quyết Tiến; tổ dân phố số 1, 6, 12 phường Đoàn Kết; Tổ dân phố số 9 phường Tân Phong; tổ dân phố số 23, 25, 28, bản Tả Xin Chải phường Đông Phong; tổ dân phố số 9 và bản Nậm Loóng 3 phường Quyết Thắng; bản Lò Suối Tùng, bản Mới xã San Thàng; bản Sùng Chồ, Gia Khâu 1 xã Sùng Phài.

<sup>46</sup> Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn thành phố có 06 trường hợp trẻ e tử vong do tai nạn thương tích: Phường Tân Phong (02 trường hợp); phường Đoàn Kết (01 trường hợp); phường Đông Phong (01 trường hợp); xã Sùng Phài (02 trường hợp). (Trong đó có 04 trường hợp thuộc tổ dân phố tự quản, phát triển toàn diện Tổ dân phố số 15, 16 phường Tân Phong; tổ dân phố số 12 phường Đoàn Kết và; tổ dân phố số 26 phường Đông Phong).

<sup>47</sup> Vi phạm pháp luật như: Tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc, buôn lậu, trộm cắp tài sản... tại các tổ dân phố số 1, 2, 6, 9, 10, 12 phường Đoàn Kết; tổ dân phố số 23, 26, 28 phường Đông Phong; tổ dân phố số 5, 10, 15, 16, 19 phường Tân Phong; bản Thành Công, bản Mới xã San Thàng; bản Sáo Làn Than phường Quyết Thắng...

<sup>48</sup> Tổ dân phố số 5, 9 phường Tân Phong; Tổ dân phố số 23, 26, 27, 28 phường Đông Phong; bản Sáo Làn Than phường Quyết Thắng.

<sup>49</sup> Các bản: Sùng Chồ, Sùng Phài, Gia Khâu 1 xã Sùng Phài.



pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Trên địa bàn một số xã, phường số lượng người tạm trú đông, luôn có sự biến động, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở khu dân cư và gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương.

- Một số hộ sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn về vốn, hạn chế về kinh nghiệm, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn; giá cả các mặt hàng tăng, không ổn định... ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

- Một số tuyến đường, phố chưa được lát vỉa hè; kinh phí đầu tư lát vỉa hè, điện chiếu sáng của thành phố còn hạn chế; công tác vận động, thực hiện xã hội hóa, cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường... gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh đô thị.

## **2.2. Nguyên nhân chủ quan**

- Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận người hoạt động không chuyên trách, một số chi hội đoàn thể và các chức danh khác ở tổ dân phố, bản còn hạn chế, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện ở khu dân cư cũng như trong công tác xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện.

- Công tác phối hợp, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung, thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn của tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện nói riêng tại các tổ dân phố, bản có lúc, có việc còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

- Công tác kiểm tra, phát hiện các vi phạm các lĩnh vực thực hiện tự quản nhất là lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự đô thị, xây dựng, đất đai có thời điểm còn chưa kịp thời, có nội dung còn lúng túng trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định.

- Một số tổ dân phố, bản trên địa bàn vẫn còn hộ nghèo nhưng không có khả năng thoát nghèo do nhiều nguyên nhân: già cả, không có đất canh tác, không có khả năng lao động, nhiễm chất độc da cam...

## **III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM**

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ tự quản tại cộng đồng dân cư; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và đồng thuận khi tổ chức thực hiện.

2. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho người hoạt động không chuyên trách và các chức danh của tổ dân phố, bản đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ tự quản trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm nâng cao năng lực trong tổ chức thực hiện.

3. Cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đặc biệt vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ dân phố, bản thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện đạt các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

#### **IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ dân phố, bản, đặc biệt là những người hoạt động không chuyên trách tổ dân phố trong xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện lồng ghép gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, thương mại, dịch vụ, hàng hóa, giá cả; an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực.

3. Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy ước của tổ dân phố, bản; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong thực hiện các tiêu chuẩn tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện; phát huy vai trò của đội ngũ hoạt động không chuyên trách, người có uy tín, cán bộ, đảng viên trong cộng đồng dân cư. Thường xuyên phổ biến sâu rộng nội dung kế hoạch xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện đến Nhân dân trên địa bàn.

4. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP của địa phương. Lồng ghép bố trí hợp lý nguồn ngân sách thành phố (nếu có), các nguồn lực, các chương trình dự án, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực sẵn có trong khu dân cư để hỗ trợ hoạt động của tổ dân phố, bản; đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư; các nguồn vốn, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, quan tâm thực hiện tốt công tác y tế, thực hiện các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em... đặc biệt có chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo thuộc đối tượng già cả, neo đơn, gia đình chính sách...

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động, giám sát thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố, bản và các chức danh khác ở các tổ dân phố, bản góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, xây dựng tổ dân phố, bản tự quản trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế

- xã hội nói riêng. Đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, các dòng họ tự quản tại cộng đồng dân cư.

#### **D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng tổ dân phố, bản tự quản, phát triển toàn diện lồng ghép trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 22/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Lai Châu.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố,
- UBND thành phố,
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Phòng Nội vụ thành phố,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở,
- Lưu VPThU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Đặng Quang Chung**